



ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้มีประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันและ
เวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัคร
ได้รับรองไว้แล้ว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ (เรียงตามลำดับการรับสมัคร) ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ๑.๑ นายธัญญพงศ์ อินทรสอน ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
- ๑.๒ นางสาวนภาพร กวัตรระกุล ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
- ๑.๓ นางสาวสุธาวินี ลิ้มสุวรรณ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
- ๑.๔ นายณัฐพล ลิขิตธนานันท์ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุกกษาพงษ์ (ห้องประชุม ๒) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น ๘ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

๒. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน ภายใน
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และทางเว็บไซต์
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ www.cifs.go.th (หัวข้อ ข้อมูลเผยแพร่/ข่าวการเจ้าหน้าที่)

อนึ่ง หากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จและหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตำรวจโท



(เชน กาญจนابقัจ)

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์